

Bài dự thi mô hình dân vận khéo: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Hòa Nghĩa với công tác vận động Nhân dân hiến đất, giải phóng mặt bằng phục vụ các Dự án trên địa bàn phường của đồng chí Đặng Xuân Hiệp – Chủ tịch MTTQ phường.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm, coi trọng công tác dân vận. Người dạy “*Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng, dân vận kém thì việc gì cũng kém, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công*”. Đó chính là câu kết của bài báo “Dân vận” do Chủ tịch Hồ Chí Minh viết ngày 15/10/1949 trên báo Sự Thật, số 120. Trước yêu cầu thực tiễn trong tình hình mới, Đảng ta tiếp tục khẳng định công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược, là điều kiện quan trọng đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, tăng cường mối liên hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng với Nhân dân.

Thấm nhuần tư tưởng và quan điểm đó, trong những năm qua MTTQ phường Hòa Nghĩa dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy phường đã quán triệt, triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua Dân vận khéo, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của phường, đặc biệt là trong công tác vận động Nhân dân hiến đất, tháo dỡ công trình giải phóng mặt bằng thi công các công trình, dự án trên địa bàn phường.

Pường Hòa Nghĩa có diện tích tự nhiên 1.125,91 ha, có 14.655 nhân khẩu, 4.652 hộ dân. Địa bàn phường rộng, nhân khẩu đông nên nhiều năm qua các tuyến đường được đầu tư đã lâu, mặt đường nhỏ hẹp, xuống cấp; việc đi lại của người dân trong phường gặp nhiều khó khăn. Nhiều năm qua, được sự quan tâm của thành phố cũng như của quận Dương Kinh, phường Hòa Nghĩa đã được quan tâm đầu tư các công trình đầu tư công như tuyến đường Hòa Nghĩa, tuyến đường Tĩnh Hải, giai đoạn 1 của đường Thê Nhân và gần đây nhất là tuyến đường Đại Thắng..... đã làm thay đổi bộ mặt giao thông của phường.

Khi được cấp trên phê duyệt dự án nâng cấp các tuyến đường trục qua địa bàn các TDP bằng nguồn vốn đầu tư công; theo chủ trương, các tuyến đường được nâng cấp trải bê tông nhựa, mặt đường được mở rộng từ 3,5m lên 7m, có vỉa hè 1,5m, hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng, vạch kẻ đường; tuyến đường Tĩnh Hải có một bên là bờ sông, một bên là các hộ dân sinh sống 100% các hộ dân sinh sống bên mặt đường đều thuộc diện phải giải phóng mặt bằng phục vụ thi công. Tuyến đường Hòa Nghĩa 2 bên đều là dân cư sinh sống nên việc giải phóng mặt bằng để phục vụ thi công là phải thực hiện. Đối với cấp ủy chi bộ và đội ngũ cán bộ các TDP đây là một nhiệm vụ mới mẻ gặp rất nhiều khó khăn; một phần do tư tưởng tính toán thiệt hơn của người dân, sợ mất hơn là được, mặt khác do cơ chế “*Nhà nước và Nhân dân cùng làm*”, không có kinh phí đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, Nhân dân

vừa phải hiến đất, tự tháo dỡ các vật kiến trúc, vừa phải bỏ ra khoản kinh phí tiết kiệm của gia đình để xây dựng lại các công trình; trong khi đó, công tác tuyên truyền vận động bước đầu còn nhiều lúng túng, chưa biết làm như thế nào để vận động, thuyết phục và tạo được sự đồng lòng, chung sức của Nhân dân.



Tổ công tác mặt trận và các đoàn thể tuyên truyền vận động nhân dân về dự án đường đang đường triển khai.

Được sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy và Ủy ban nhân dân phường; Mặt trận Tổ quốc phường đã chỉ đạo các Ban công tác Mặt trận các TDP, báo cáo cấp ủy chi bộ tổ chức họp bàn, triển khai chủ trương làm đường tới đảng viên trong thôn qua các kỳ sinh hoạt chi bộ để đảng viên nắm được có sự thống nhất cao và nhận thức đúng đắn, đồng thời cùng làm tốt công tác thông tin tuyên truyền tới Nhân dân. Chi ủy và đội ngũ cán bộ TDP đã thực hiện đến nhà từng hộ dân vận động ký cam kết hiến đất, tự nguyện tháo dỡ công trình trên đất; đồng thời kết hợp tuyên truyền để người dân hiểu rõ chủ trương xây dựng tuyến đường bằng nguồn vốn đầu tư công không có hỗ trợ đền bù.

Khi công trình được tiến hành khởi công, số lượng các hộ phải vận động nhiều, các đồng chí trong cấp ủy, đảng viên của chi bộ, cán bộ TDP, các chi hội đoàn thể trong TDP đã cùng vào cuộc đẩy mạnh công tác vận động. Cấp ủy, cán bộ thôn đã đến từng nhà, tuyên truyền, vận động. Xác định rõ cấp ủy phải đoàn kết - thống nhất - đi đầu trong công tác vận động; để huy động người dân tin tưởng, cùng vào cuộc, phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu của cán bộ đảng viên; các đồng chí đảng viên trong các chi bộ là người có đất và công trình xây dựng nằm trong diện giải phóng mặt bằng, đã gương mẫu đi đầu trong công tác tự nguyện tháo dỡ công trình, hiến đất bàn giao cho nhà thầu mà không có sự hỗ trợ, đền bù. Bằng nhiều hình thức tuyên

truyền vận động, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên và những người có uy tín trong TDP để tác động, lan tỏa. Với cách làm khéo léo, mềm dẻo, linh hoạt như “*đối tượng nào, phương pháp ấy*”: đối với hộ gia đình có đủ điều kiện mà không hưởng ứng thì kiên trì thuyết phục, đối với hộ có hoàn cảnh khó khăn thì tìm cách hỗ trợ giúp đỡ như vận động người dân trong thôn chung tay giúp đỡ công tháo dỡ, công xây dựng lại; hay như “*dễ làm trước, khó làm sau*”: vận động các hộ dễ tháo dỡ công trình trước, từ đó thuyết phục hộ khó làm sau. Nhưng quá trình vận động người dân không hề dễ dàng, thậm chí có người còn phản đối bằng những lời lẽ rất khó nghe. Một số trường hợp còn nán nã, chây ì, chậm giải phóng mặt bằng, MTTQ phường kết hợp cùng chi ủy và Ban công tác Mặt trận TDP tiếp tục kiên trì thuyết phục, vận động trong nhiều ngày, nhiều lần theo phương châm “*mưa dầm thấm lâu*” kết hợp tuyên truyền vận động đến cả những gia đình người thân, bạn bè của các hộ này ở những nơi khác để cùng tác động.



Từ cách làm “*Dân vận khéo*” của MTTQ, Ban công tác Mặt trận TDP cùng cấp ủy, đảng viên trong các chi bộ và đội ngũ cán bộ các chi hội, đoàn thể; Nhân dân trong các TDP đã nhiệt tình hưởng ứng tham gia với phương châm “*Nhà nước và Nhân dân cùng làm*”, các hộ dân sống ven tuyến đường trục qua TDP 1-2-6 có chiều dài gần 3km đã tự nguyện hiến đất, chặt cây, tháo dỡ công, tường bao, hàng quán và các công trình kiến trúc khác trên đất để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công mà không có sự hỗ trợ đền bù. Tổng số m² đất đã vận động nhân dân hiến khi làm đường là gần 1000m², hơn 200m tường bao, tính giá trị đất thời điểm lúc bấy giờ khoảng hơn 5 tỷ đồng. Đây là sự cố gắng rất lớn của MTTQ và các đoàn thể cùng với

Cơ sở đã tạo nên thành quả của sự vận động, dân vận đối với công tác giải phóng mặt bằng dưới các Tổ dân phố.



Công trình, hiến đất mở rộng đường đem lại cái lợi lâu dài cho mọi người sau này, những hộ dân được tuyên truyền, vận động đã góp “*phần riêng*” ủng hộ vào chủ trương chung của địa phương. Cùng với sự chung tay, góp sức của cộng đồng, thông qua việc hiến đất, tháo dỡ công trình làm đường giao thông của người dân trên địa bàn phường Hòa Nghĩa đã mang lại những hiệu quả thiết thực, người dân phấn khởi tự hào. Con đường mới hoàn thành được nâng cấp mở rộng, không chỉ giúp cho việc đi lại, giao lưu trao đổi hàng hóa dễ dàng, bộ mặt nông thôn thay đổi mà còn tạo điều kiện cho người dân trong các TDP có cơ hội vươn lên phát triển kinh tế, nâng cao đời sống; là động lực, bài học kinh nghiệm cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân các TDP khác trên địa bàn phường trong công cuộc xây dựng Nông thôn mới đô thị văn minh.